

## ทัศนศึกษา ...เพื่อคุณค่าในการเรียนรู้

นำเสนอเมื่อ : 11 ก.ค. 2552

ศึกษาแหล่งเรียนรู้ใกล้บ้าน สืบสานความรู้ สู่นักเรียน

นอกห้องเรียน มีสิ่งที่น่าสนใจให้เรียนรู้ น่าจดจำ และคงมีผลต่อความจำมากกว่าการพำนักแต่ไม่รับรู้แน่นอน ด้วยการสนองตอบต่อการสร้างความรู้ให้เกิดขึ้นกับผู้เรียน นักเรียนชั้นป.2 ของโรงเรียนภูมิวิทยา จึงได้ทัศนศึกษาในโบราณสถานที่สร้างชื่อ และเป็นที่ยู่อัจฉริยะของคนทั่วโลกมาแล้ว นาม **วัดพระธาตุหนองสามหมื่นคะ**

ใกล้บ้าน ประหยัดเวลา เรียนรู้ได้ประโยชน์สูงสุด นักเรียนสนุกสนาน และนักเรียนคงจะจดจำวันที่ 10 กรกฎาคม 2552 ไปอีกยาวนาน เพราะมีหลายสิ่งได้เรียนรู้

ได้เห็นภาพผนังแสดงถึงผลของการทำบาป ทำบุญ แว่ว ๆ ได้ยินเสียงพูดคุย เด็ก ๆ บอกว่าเราไม่อย่างเป็นอย่างนี้เลย เธอก็อย่าทำอย่างนี้สิ แล้วเธอก็จะไม่เป็น ....เห็นการแบ่งปัน เห็นความสุข ความสนุกสนานแล้ว การเรียนรู้แบบนี้เป็นการเรียนรู้เหมือนไม่เรียน ดูเหมือนว่า**การศึกษาออกสถานที่**

**การศึกษานอกสถานที่**จัดเป็นสื่อการสอนประเภทกิจกรรมที่มีประสิทธิภาพอย่างยิ่ง ทำให้ผู้เรียนได้รับประสบการณ์จากแหล่งวิทยาการโดยตรง ไม่ว่าจะเป็นสถานที่สำคัญ วัตถุสิ่งของ เหตุการณ์สำคัญ ๆ หรือบุคคลสำคัญ ที่ไม่สามารถนำมาสู่ห้องเรียนโดยตรงได้ การศึกษานอกห้องเรียนก็จัดว่าเป็นการศึกษานอกสถานที่ ตัวอย่างการสอนที่ให้นักเรียนออกไปวาดภาพใบไม้ชนิดต่าง ๆ ภายในบริเวณโรงเรียน จัดแยกประเภทแล้วมาเสนอในชั้นเรียนก็จัดว่าเป็นการศึกษานอกสถานที่ นักเรียนจะรู้สึกตื่นเต้นสนุกสนานกว่าการที่ผู้สอนจะนำไปใบไม้ชนิดต่าง ๆ เข้ามาในชั้นเรียนให้นักเรียนได้ดู

**คุณค่าของการศึกษานอกสถานที่ การศึกษานอกสถานที่จะมีคุณค่าต่อผู้เรียนหลายประการ ดังนี้**

- 1) เป็นการจัดประสบการณ์ตรงแก่ผู้เรียนตามสภาพความเป็นจริง
- 2) ผู้เรียนสามารถเชื่อมโยงประสบการณ์ในห้องเรียนกับนอกห้องเรียนได้
- 3) เปิดโอกาสให้ผู้เรียนพัฒนาและสร้างคุณลักษณะเฉพาะตน เช่น ความรับผิดชอบ การตรงต่อเวลา ความมีระเบียบวินัย มนุษย์สัมพันธ์ การรู้จักสังเกต และการแก้ปัญหา เป็นต้น
- 4) ผู้เรียนมีประสบการณ์กว้างไกล มีความรู้สึกสนุกสนานในการเรียน

**รู้อย่างนี้แล้ว**  
นักเรียนทุกระดับชั้นควรได้รับประสบการณ์ตรงที่ส่งผลต่อการเรียนรู้ในทุกผู้ทุกคนนะคะ

ป.2 ของภูมิวิทยา ได้วาดภาพ ได้เล่าความประทับใจในการทัศนศึกษาครั้งนี้ ได้อ่าน ได้บันทึก ได้สนทนาแลกเปลี่ยน

แววตาแห่งความสุขและความตื่นตัวยังติดในความทรงจำของครูมิรัฐิมเช่นกัน